



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 163 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2558

ช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- พาณิชย์ โละสต็อกข้าวเก่า 4.2 แสนตัน มูลค่า 6.3 พันล้านบาท
- ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องจากการประกาศลดค่าเงินหยวน
- กระทรวงการท่องเที่ยวกังวลลดค่าหยวนกระทบท่องเที่ยวไทย
- คลังใจชื้นเบิกจ่ายงบประมาณ 10 เดือนเบิกจ่ายได้ 80% เชื้อต้นจีดีพีโตได้ 3%

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยผลประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งที่ 5/2558 ว่าได้พิจารณาขายข้าวให้กับเอกชนที่เสนอราคาในปริมาณ 429,977 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 จากปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด 668,228 ตัน โดยคิดเป็นมูลค่าที่ประมูลได้ 6,293 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลเหลือสต็อกข้าวสารทั้งหมด 13.9 ล้านตัน จากเดิมที่เปิดประมูลไปแล้ว 8 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2557 รวมปริมาณ 3,881.952 ตัน มูลค่า 40,950 ล้านบาท ซึ่งการประมูลครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ปลายข้าว และข้าวหอมมะลิ โดยสามารถขายได้ราคาเฉลี่ยดีกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากราคาข้าวในตลาดดีขึ้นจากผลสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลทำให้ผลผลิตข้าวนาปีฤดูใหม่ลดลง จึงน่าจะเป็นโอกาสให้สามารถระบายข้าวในสต็อกได้อย่างต่อเนื่องเพราะตลาดข้าวเก่าก็ยังมีอยู่ และจะเป็นการช่วยทำให้ภาระการจัดเก็บข้าวในสต็อกลดลง **ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน โดย ณ สิ้นสัปดาห์ (14 สิงหาคม 2558) อยู่ที่ 35.22 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็นผลจากการที่จีนประกาศลดค่าเงินหยวน** ส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคปรับลดลงรวมทั้งค่าเงินบาทด้วยเช่นกัน จากสถานการณ์ตลาดเงินในปัจจุบันมีความผันผวนมากจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและควรใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ **กระทรวงการท่องเที่ยวกังวลผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการลดค่าเงินหยวนอาจส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยลดลง** โดยคาดว่าหากค่าเงินหยวนลดไม่เกินร้อยละ 5 จะยังไม่กระทบต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากราคาแพ็คเกจทัวร์จะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 800-1,000 บาทต่อแพ็คเกจ อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวมีแนวทางเสริมในการจัดแพ็คเกจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนระดับบนเพิ่มขึ้นเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวของชาวจีนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยคาดหวังว่านักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปและอเมริกามาเที่ยวไทยแทน

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดถึงการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 58 มีการเบิกจ่ายได้แล้ว 2.06 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.1 ของงบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็นงบประมาณประจำ 1.82 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7 ของงบ 240,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 โดยงบลงทุนที่เหลือส่วนใหญ่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วและอยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย โดยรวมแล้วถือว่ารัฐบาลสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณได้ดี ซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อาจจะขยายตัวได้ร้อยละ 3 ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐถือเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปีนี้ แม้ว่าปัจจุบันการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐจะขยายตัวได้ดีจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐที่ออกมาในช่วงก่อน แต่อย่างไรก็ตามหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 1.2 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น รวมทั้งช่วยเหลือเอสเอ็มอี สามารถอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวได้ตามที่รัฐบาลเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้



เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- จีนปรับลดค่าเงินหยวนลงรวม 4.7%
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
- จีดีพียูโรโซน ไตรมาส 2/58 ขยายตัว 0.3%
- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 215,000 ราย ขณะที่อัตราการว่างงานคงที่
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยังส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างล่าช้าตามเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดค่าเงินหยวนลงและเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเงินหยวนเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถสะท้อนสถานการณ์ในตลาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุดธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดค่าเงินหยวนลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ส่งผลให้ค่าเงินหยวนอยู่ที่ 6.4010 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ รวม 3 วันเงินหยวนลดลงแล้วร้อยละ 4.7 เช่นเดียวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 40.3 จากระดับ 41.7 ในเดือนมิถุนายน 2558 ถือเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 6 เดือน โดยปัจจัยบั่นทอนความเชื่อมั่นฯ คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งเป็นผลมาจากการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อปีที่ผ่านมา ด้านเศรษฐกิจยูโรโซนสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่าจีดีพียูโรโซนในไตรมาส 2/2558 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสแรก ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2558 คงที่เท่ากับเดือนมิถุนายนที่ร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 ขณะที่การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 215,000 ราย

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาและลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 11 ติดต่อกัน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 49.811 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังกลุ่ม OPEC ยังคงปริมาณการผลิตอยู่ในระดับสูง และปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินหยวนของจีนอ่อนค่าลงหลังธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราแลกเปลี่ยน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17-21 สิงหาคม 2558)

- จีดีพีญี่ปุ่น ไตรมาส 2/2558